

รมว. คลังฟิลิปปินส์หนุนนำเข้าข้าว ข้าวโพด น้ำตาล และสินค้าสำคัญอื่นๆ เพิ่ม



นาย เบนจามิน อี. ดิโอกโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในที่ประชุมร่วมกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ว่า ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องนำเข้าข้าว ข้าวโพด น้ำตาล เนื่อสุกร และสินค้าสำคัญอื่นๆ เพิ่มเติมในปี นี้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลอุปทานและเพื่อควบคุมราคา โดยสินค้าข้าว ขณะนี้ขาดดุลอุปทานอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านเมตริกตัน (MT) หรือร้อยละ 10.4 ของความต้องการในปี นี้ ซึ่งการขาดดุลดังกล่าวเทียบเท่ากับ 42 วัน และจะต้องได้รับการเติมเต็มปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มเติมโดยคาดว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นที่อาจทำลายผลผลิตในช่วงการเก็บเกี่ยว โดยแนะนำว่ารัฐบาลควรนำเข้าข้าว 3 ล้านตัน เพื่อเป็นสต็อก 30 วัน แต่ไม่ควรนำเข้าตรงกับฤดูเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ ในปี 2565 ฟิลิปปินส์มีปริมาณนำเข้าข้าวประมาณ 3.8 ล้านตัน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า จากการประมาณการของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ ข้าวโพดสีเหลืองยังขาดดุล 2.8 ล้านตัน ในปี นี้ ซึ่งเทียบเท่ากับร้อยละ 34.7 ของความต้องการข้าวโพดเหลืองทั้งหมดและความต้องการอาหารเกือบ 125 วัน โดยภาวะขาดดุลอุปทานดังกล่าวต้องได้รับการแก้ไขผ่านการนำเข้าชั่วคราวและให้กับทันเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการผลิตของอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น สุกรและสัตว์ปีก สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คาดว่าจะขาดดุล 75,546 ตันภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.4 ของความต้องการทั้งหมด โดยอุปทานของน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในประเทศจะมีไม่เพียงพอหากไม่มีการนำเข้าใหม่และส่งผลให้ราคาขายปลีกสูงขึ้น ในขณะที่ อุปทานเนื่อสุกรคาดว่าจะขาดดุลประมาณ 309.1 พันตัน (TMT) คิดเป็นร้อยละ 17.1 ของอุปสงค์หรือ 62.5 วัน ของอุปทานเนื่อสุกร และเพื่อเติมเต็มการขาดดุลอุปทานในปี 2566 และรักษาสต็อกเนื่อสุกรไว้อย่างน้อย 30 วันในปี 2566 กระทรวงเกษตรประเมินว่าจำเป็นต้องนำเข้าเนื่อสุกรประมาณ 457.5 TMT นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรยังคาดการณ์ว่าผลผลิตปลาจะขาดดุล 648.3 พันตัน หรือร้อยละ 18.1 ของอุปสงค์ภายในสิ้นปีนี้อีกด้วย ทำให้มีความจำเป็นในการนำเข้าปลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าโภคภัณฑ์มีจำหน่ายในท้องถิ่นในราคาที่เอื้อถึงมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรของเทศบาลและชายฝั่ง/ทะเลได้รับการเสริมคุณค่าและฟื้นฟู

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งข้อสังเกตว่า อัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากภาวะขาดแคลนอาหารและอัตราค่าสาธารณูปโภคที่สูงขึ้น โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 อัตรา

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

เงินเพื่อทั่วไปลดลงเหลือร้อยละ 8.6 จากระดับสูงสุดในรอบ 14 ปีที่ร้อยละ 8.7 ในเดือนมกราคม 2566 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเร่งตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 22 ปีที่ร้อยละ 7.8 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 11.1 จากร้อยละ 11.2 ในเดือนมกราคม 2566 เนื่องจากราคาผัก ข้าว ข้าวโพด เนื้อสัตว์ และน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้นข้างลง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าแบ่ง ปลา นม ผลไม้ และอาหารสำเร็จรูปมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า มีความจำเป็นต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการผลิตทางการเกษตรและผลผลิตเพื่อช่วยลดราคาสินค้าอาหาร และเน้นย้ำว่าเพื่อจัดการกับเงินเฟ้อในระดับสูง รัฐบาลจำเป็นต้องมีแนวทางที่ครอบคลุมและต้องมุ่งเน้นไปที่ การลดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลง นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลจำเป็นต้องลดขั้นตอนที่จะทำให้การขนส่งสินค้านำเข้าล่าช้า ซึ่งรวมถึงกระบวนการติดตามอย่างรวดเร็วในการ ผ่านพิธีการสำหรับสินค้าเกษตร การยกเลิกใบรับรองในการนำเข้าปลา การเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิทัลและการ รวมศูนย์ของระบบการผ่านพิธีการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) การนำหลักการความเท่าเทียมกัน มาใช้สำหรับข้อตกลง SPS และการยกเลิกข้อกำหนดในการตรวจปล่อยสินค้านำเข้าเกี่ยวกับปุ๋ยและวัตถุดิบ อาหารสัตว์ โดยฟิลิปปินส์จำเป็นต้องนำเข้าปุ๋ยมากขึ้นโดยเฉพาะจากซาอุดีอาระเบียและจีน ซึ่งขณะนี้ กระทรวงเกษตรกำลังเจรจากับกองทุนเพื่อการพัฒนาของซาอุดีอาระเบียสำหรับนำเข้าปุ๋ยยูเรียในปีนี้ ในขณะที่ กระทรวงการต่างประเทศจะยื่นขอความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเพิ่มเติมจากจีนสำหรับการนำเข้าปุ๋ย

นาย Arsenio M. Balisacan เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ (NEDA) กล่าวว่า ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ได้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างหน่วยงานว่า ด้วยอัตราเงินเฟ้อและแนวโน้มตลาด (Inter-agency Committee on Inflation and Market Outlook) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นคณะที่ปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการลดอัตราเงินเฟ้อและประกันความมั่นคงทางอาหารและ พลังงาน รวมทั้งคณะที่ปรึกษาดังกล่าวจะติดตามสถานการณ์อัตราเงินเฟ้ออย่างใกล้ชิด (โดยเฉพาะด้านอาหาร และพลังงาน ปัจจัยขับเคลื่อนและสาเหตุของอัตราเงินเฟ้อ) อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลอย่าง สม่าเสมอและมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานสำหรับ พลังงานและสินค้าอาหารที่จำเป็น และประมาณการล่วงหน้าสำหรับสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะติดตามการพัฒนาระดับโลกและระดับภูมิภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยคณะที่ปรึกษาดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเลขาธิการ NEDA เป็นประธานร่วม และจะ จัดส่งรายงานประจำไตรมาสต่อประธานาธิบดีเกี่ยวกับสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานด้านอาหารและพลังงาน และแนวโน้มของประเทศ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีมาร์กอส จูเนียร์ ยังได้ยังอนุมัติการจัดตั้งกลุ่มพัฒนา เศรษฐกิจ (Economic Development Group) ซึ่งจะช่วยฝ่ายบริหารในการประสานงาน ส่งเสริม และฝึก กำลังความพยายามที่จะทำให้ประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว ครอบคลุม และยั่งยืน อีกด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ

บทวิเคราะห์/ข้อคิดเห็น

●ฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าอาหารจำเป็นพื้นฐานหลายรายการเพิ่มขึ้นไม่ว่าข้าว ข้าวโพด น้ำตาล และเนื้อสุกร ในปี 2566 เนื่องจากภาวะขาดแคลนอุปทานในประเทศ ทำให้ฟิลิปปินส์พยายามเติมเต็มช่องว่างอุปทานเพื่อทดแทนผลผลิตภายในประเทศที่ลดลงดังกล่าว ท่ามกลางความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัย เช่น ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปุ๋ย ซึ่งถือเป็นปัจจัยการผลิตหลัก สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ การขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีนำเข้าทั่วไป (MFN) สำหรับสินค้าข้าวและเนื้อสุกร จากประเทศนอกอาเซียน ก็ทำให้มีโอกาสสูงใจให้เกิดการนำเข้ามากขึ้นด้วย ทั้งนี้ แนวโน้มความต้องการนำเข้าสินค้าอาหารสำคัญต่างๆ ดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการส่งออกของไทยไปด้วย โดยเฉพาะสินค้าข้าวและน้ำตาล โดยฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทย โดยในแต่ละปีมีการบริโภคเฉลี่ยมากถึง 14-15 ล้านตัน แต่ผลิตข้าวได้เพียงประมาณ 12-13 ล้านตันต่อปี ทำให้จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าวมากกว่า 3 ล้านตันต่อปี ประกอบกับการเปิดเสรีนำเข้าข้าวตั้งแต่ปี 2562 ทำให้ปริมาณการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ไทยส่งออกข้าวมาฟิลิปปินส์มูลค่า 2,579.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.40 จากปี 2564 ที่มีมูลค่าส่งออก 1,993.62 ล้านบาท ในขณะที่สินค้าน้ำตาล พบว่าในปี 2565 ไทยส่งออกน้ำตาลทรายไปยังฟิลิปปินส์มูลค่า 7,347.13 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 209.71 จากปี 2564 ที่มีมูลค่าส่งออก 2,372.29 ล้านบาท สำหรับสินค้าข้าวโพด ประเทศไทยค่อนข้างมีผลผลิตจำกัด และส่วนใหญ่ใช้ภายในประเทศ ขณะที่สินค้าเนื้อสุกร ฟิลิปปินส์มีมาตรการควบคุมการนำเข้าเนื้อสุกร โดยเนื้อสุกรสดและแช่แข็ง รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรทุกประเภทที่จะส่งออกมายังฟิลิปปินส์ต้องผ่านการตรวจรับรองโรงงานผลิตด้านสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยทางอาหารจากหน่วยงาน The National Inspection และต้องได้รับอนุญาตให้นำเข้าจาก The Bureau of Animals Industry ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการของไทยรายใดผ่านการรับรองโรงงานและได้รับใบอนุญาตนำเข้า อย่างไรก็ตาม ภาวะขาดแคลนสินค้าอาหารสำคัญดังกล่าว ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงในฟิลิปปินส์เป็นโอกาสต่อการขยายการส่งออกของไทย เพื่อรองรับกับความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกและในประเทศไทยเองที่ยังคงต้องจับตาดูในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา

17 มีนาคม 2566

 นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ